



สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
งานทะเบียนราษฎร  
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศรีมหาโพธิ  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทร ๐-๓๗๗-๙๖๔๐

## ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

ด้วยสำนักทะเบียนกลาง ได้ตรวจสอบข้อมูลประชากรแต่ละจังหวัดตามที่ประกาศเป็นประจำทุกปี โดยวิธีการประมวลผลจากรายการบุคคลตามทะเบียนบ้านนั้น ไม่ตรงกับที่อาศัยอยู่จริงหลายจังหวัด ซึ่งมีจำนวนประชากรอาศัยจริงมากกว่าจำนวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือที่เรียกว่า “ประชากรแฝง” สาเหตุประการหนึ่งของปัญหาประชากรแฝงเกิดจากประชาชนไม่ประสงค์จะเปลี่ยนภูมิลำเนา สำนักทะเบียนกลาง จึงได้กำหนดมาตรการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ ดังนี้

### ๑. การย้ายที่อยู่

ผู้ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมีเจตนาต้องการย้ายที่อยู่หรือไปมีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งอยู่ที่อื่น ควรจะแจ้งย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้าน หรือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เข้ามาอยู่ในบ้าน

### ๒. บุคคลที่มีอยู่ในทะเบียนกลาง

๒.๑ บุคคลที่ออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่เกิน ๑๘๐ วัน เจ้าบ้านไม่ทราบว่าจะอยู่ที่ใด ให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน ๓๐ วัน เมื่อครบ ๑๘๐ วัน ให้แจ้งย้ายรายชื่อและรายการบุคคลดังกล่าวเข้าทะเบียนกลาง

๒.๒ บุคคลที่มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลางให้แจ้งย้ายออกได้ ณ สำนักทะเบียนฯ ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง หรือสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะย้ายเข้าก็ได้

เพื่อมิให้ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิ การที่มีชื่อและรายการบุคคลไม่ตรงตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยอาจถูกบุคคลอื่นนำชื่อและรายการบุคคลไปทุจริตสวมตัวชื่อ หรือนำชื่อและรายการบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น สิทธิด้านการเลือกตั้ง อาจเสียสิทธิการเลือกตั้ง เป็นต้น

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ นางสาวปาไลดา ขุนวิจิตร โทร ๐๙๕-๙๙๓๒๒๘๙

(นางวิรัตน์ ศรีสุดโท)

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

งานทะเบียนราษฎร  
โทร ๐-๓๗๗-๙๖๔๐  
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕